



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
เรื่อง ขยายเวลาอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการระงับการสอบแข่งขันที่ผ่านมาจากกระทบต่ออายุบัญชีผู้สอบแข่งขัน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยืนยันความถูกต้องในกระบวนการสอบแข่งขัน และพิจารณาให้ขยายเวลาอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการระงับการสอบแข่งขัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่อายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สิ้นสุดเป็นระยะเวลาเท่าใดให้นำระยะเวลานั้นมาขยายอายุบัญชีผู้สอบแข่งขัน นั้น

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกขั้นตอน มีมติยืนยันความถูกต้องในกระบวนการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกขั้นตอน และเห็นชอบให้ขยายเวลาอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ๖ วัน ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขยายเวลาอายุบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขยายเวลาอายุบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เนื่องจากประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ดำเนินการก่อนที่จะปรับเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ชื่อตำแหน่งตามประกาศดังกล่าว สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งใหม่ในระบบแห่ง จึงประกาศเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง ดังนี้

ที่	ชื่อตำแหน่งที่ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ	ระดับ	ชื่อตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง	ระดับ
๑	นิติกร	๓	นิติกร	ปฏิบัติการ
๒	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๓	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
๓	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
๔	นักวิชาการเงินและบัญชี	๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ
๕	นักวิชาการคลัง	๓	นักวิชาการคลัง	ปฏิบัติการ
๖	นักวิชาการศึกษา	๓	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ
๗	นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว	๓	นักพัฒนาการท่องเที่ยว	ปฏิบัติการ
๘	สันทนการ	๓	นักสันทนการ	ปฏิบัติการ
๙	นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	๓	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

ที่	ชื่อตำแหน่งที่ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	ระดับ	ชื่อตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง	ระดับ
๑๐	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	๓	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติกร
๑๑	บุคลากร	๓	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติกร
๑๒	เจ้าหน้าที่งานธุรการ	๒	เจ้าหน้าที่งานธุรการ	ปฏิบัติงาน
๑๓	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	๒	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
๑๔	เจ้าหน้าที่งานการคลัง	๒	เจ้าหน้าที่งานการคลัง	ปฏิบัติงาน
๑๕	นายช่างโยธา	๒	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน
๑๖	นายช่างเครื่องกล	๒	นายช่างเครื่องกล	ปฏิบัติงาน
๑๗	เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติงาน
๑๘	เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ	๒	เจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ	ปฏิบัติงาน
๑๙	เจ้าหน้าที่งานหัตถุ	๒	เจ้าหน้าที่งานหัตถุ	ปฏิบัติงาน
๒๐	เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ	๒	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๒๑	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชน	๒		
๒๒	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๓	เจ้าหน้าที่งานธุรการ	ปฏิบัติงาน
๒๓	เจ้าหน้าที่ธุรการ	๓		
๒๔	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๓	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต